

THAM LUẬN

“ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC - TÔN TRỌNG QUYỀN TRẺ EM”

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của đồng chí Hiệu trưởng vừa trình bày.

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, tôi xin được tham luận **“Một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng trường MN hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em”**

Thưa toàn thể hội nghị!

Có 1 danh nhân đã từng nói “Một nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện”, như vậy môi trường có vai trò quyết định rất lớn đến nhân cách của con người. Đã nhiều năm qua trường mầm non An Dương đã luôn làm tốt công tác xây dựng môi trường xanh- an toàn -Thân thiện tạo cho trẻ môi trường giáo dục tốt được các cấp đánh giá cao.

Nhu chúng ta đã biết vài năm trở lại đây, một số hiện tượng không hay xảy ra trong trường học ở một số nơi: Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, những cư xử không hay của phụ huynh đối với giáo viên, cơ sở vật chất thiếu thốn, môi trường vật chất không an toàn cho trẻ... khiến dư luận xã hội bức xúc, trăn trở và lo ngại. Những hiện tượng trên ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đến mối quan hệ giữa CBQL- GVNV - trẻ - Phụ huynh.

Chính vì vậy năm học 2023-2024 Sở GDĐT Hải Phòng đã lựa chọn chủ đề “Trường MN hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em” là chủ đề của năm học và triển khai đến 100% các trường học trong toàn thành phố với mong muốn mỗi ngôi trường là nơi truyền cảm hứng tích cực lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Là người CBQL nhà trường tôi cũng xác định được nhiệm vụ và cũng đã nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp như sau:

- Để xây dựng **“Trường mầm non hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em”** có 2 yếu tố đó là **“Xây dựng môi trường vật chất”** và **“môi trường tinh thần”**

- **Trước hết:** Môi trường vật chất trong trường mầm non là một yếu tố hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của trẻ.

- Ngay từ cuối năm học: BGH đã phối hợp với các bộ phận rà soát, phát hiện các loại đồ dùng đồ chơi hỏng, không an toàn quanh khu vực sân trường và các lớp để đưa vào kế hoạch loại bỏ, sửa chữa, làm tốt công tác vận động tài trợ bổ sung đầy đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ đảm bảo trường, lớp luôn xanh- sạch- an toàn.

- Bên cạnh đó luôn sắp xếp bố trí các khu vực hoạt động trong lớp, ngoài trời phù hợp, theo hướng mở giúp trẻ chủ động tích cực, sáng tạo tham gia vào các HĐ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ.

Như các đ/c lãnh đạo, các bậc phụ huynh cũng thấy: Ở các khu vực chơi đều được đặt với những cái tên thật gần gũi, thân thiện như “ Khu vườn bé yêu” “ Nhà sách của bé” “Nông trại vui vẻ”, “Bé cùng khám phá”

+ VD: Với khu vui chơi “Khu nông trại vui vẻ” ở đây trẻ được khám phá về sự sinh trưởng và phát triển của cây, biết thí nghiệm ươm trồng một số loại cây. Chăm sóc cây.... Từ đó giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên, thích thú với các HĐ.

+ Hay với những góc chơi trong lớp như: Bé tập làm bác sỹ, bé tập làm đầu bếp, Bé làm kỹ sư xây dựng...., Bé cùng khám phá hàng ngày đã cho bé được thỏa thích vui chơi, khám phá những điều mới lạ, nhập vai là những người lớn tham gia vào thế giới thu nhỏ bé thật vui sướng và hạnh phúc. Qua các HĐ góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

+ Từ phía ngoài hành lang và các góc nhỏ của lớp luôn được cô và các bé trồng các chậu cây xanh xinh xắn, tạo môi trường trong lành, nhiều ô xi và giúp cho lớp của bé thêm đẹp.

+ Khu vực nhà vệ sinh cũng được các cô trang trí đẹp mắt, thân thiện để cho bé được cảm thấy an toàn khi vào đây

+ Được vui chơi, hoạt động trong môi trường đầy đủ vật chất như vậy đã giúp bé thêm yêu trường, yêu lớp, thích đi học, tạo nên niềm hạnh phúc cho trẻ.

Bên cạnh môi trường vật chất, điều quan trọng hơn cả đó là môi trường về tinh thần

* Để xây dựng “trường học hạnh phúc - tôn trọng quyền trẻ em” cần có sự nỗ lực cố gắng không phải từ 1 cá nhân nào đó mà cần có sự chung tay, chia sẻ, sự thay đổi tư duy tích cực của tất cả các thành viên từ CBQL -GVNV- PHHS và trẻ.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

- Ngay từ những khẩu hiệu được treo tại các khu vực ngoài sân trường có nội dung thân thiện, gần gũi mang ý nghĩa giáo dục rất lớn điều này giúp lan tỏa các thông điệp đến với mỗi CBGVNV, phụ huynh và trẻ “Một nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện” “Con đường đến với trái tim của trẻ chỉ có thể là tình thương của cô”; “Bé vui khỏe Cô hạnh phúc”; “Hãy dành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất” “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” “ Trường học là nhà, cô là mẹ và các cháu là con”

- Vâng nhưng để những khẩu hiệu, những thông điệp trở thành hiện thực thì trước hết chúng tôi những CBQL luôn phải trau dồi đức nghề nghiệp. Luôn phải đổi mới cách nghĩ, cách làm để tạo ra một môi trường hạnh phúc

+ Luôn gần gũi hơn nữa với GVNV, ngoài công việc còn để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng thành viên trong nhà trường.

+ Luôn tôn trọng, lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, giải quyết các khó khăn vướng mắc của đội ngũ 1 cách kịp thời, thỏa đáng theo đúng quy định.

+ Ngoài ra CBQL nhà trường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của nhà trường như: Công đoàn, đoàn thanh niên bàn bạc, thống nhất các nội dung để xây dựng bộ quy tắc ứng xử, nội quy, quy định của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế sau đó công khai đến 100% CBGVNV và phụ huynh học sinh nhà trường đồng ý rồi mới đưa vào Ban hành quy chế làm việc để thực hiện.

+ Luôn có thái độ niềm nở, vui vẻ, giao tiếp đúng mực, biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết các sự việc thấu tình, đạt lý. Trao đổi thẳng thắn, góp ý chân thành với GVNV và phụ huynh.

+ Luôn động viên, khích lệ đội ngũ kịp thời, tạo môi trường làm việc vui vẻ, tích cực.

- Về phía các đồng chí GV:

+ Để xây dựng trường học hạnh phúc thì đầu tiên phải xây dựng được lớp học hạnh phúc, mà ở đó cô giáo là người tạo nên hạnh phúc cho trẻ.

+ Để cho trẻ có được niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi khi đến trường, thì cô giáo phải trao đi những yêu thương bằng những hành động cụ thể; cô giáo phải đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu trẻ, yêu thương các cháu như con của mình, biết quan tâm để hiểu hơn về điều kiện, hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, khuyến khích sự tự tin của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động nhóm, trao đổi thực hiện bày tỏ nhu cầu mong muốn của bản thân. Cô giáo luôn lắng nghe và thấu hiểu, sẵn sàng, tiếp nhận, giải quyết kịp thời mọi nhu cầu, thông tin của trẻ và phụ huynh. Tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ, và không để bất kỳ trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

+ Được trẻ yêu quý, phụ huynh tin yêu đó là một niềm hạnh phúc to lớn của người làm giáo viên.

+ Đối với đồng nghiệp: Một ngày có rất nhiều giờ cùng nhau làm việc, nên sự chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ là việc làm cần thiết, có như vậy mới tạo được bầu không khí vui vẻ, hòa thuận. Sống chân thành, trao đổi với đồng nghiệp về cả những điều tốt và những điều cần góp ý.

+ GV phải biết tự kiềm chế cảm xúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

+ Luôn có thái độ tôn trọng, ứng xử thân thiện, cởi mở với phụ huynh, chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, tạo niềm tin yêu từ phụ huynh học sinh.

Kính thưa hội nghị!

Giáo viên của nhà trường đã không ngừng nâng cao học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng phương pháp tiên tiến, những hoạt động trải nghiệm... cũng như tạo môi trường mở với nhiều đồ dùng đồ chơi giúp trẻ tự tin, hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động phát triển góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Chất lượng CSGD của nhà trường ngày một nâng cao. Như vậy cô giáo đã là người gieo trồng hạnh phúc, biết vận dụng các kỹ năng sư phạm để giúp trẻ vui vẻ, hạnh phúc khi đến trường.

- Đối với các đ/c nhân viên:

+ Ngoài việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc thì cũng là những thành viên chung tay xây dựng môi trường hạnh phúc.

+ Người nhân viên cũng phải có lòng yêu thương trẻ, làm việc với trái tim nhân hậu.

+ Chia sẻ khó khăn trong công việc cùng với đồng nghiệp. Tạo môi trường thân thiện, xanh sạch, đẹp.....

+ Nâng cao chất lượng bữa ăn giúp trẻ phát triển thể chất một cách tốt nhất, có cơ thể khỏe mạnh thì mới mong trẻ có được niềm vui và hạnh phúc.

*** Các bậc phụ huynh học sinh là những thành viên vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ trong nhà trường góp phần xây dựng "Trường học hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em"**

+ Rất mong các bậc phụ huynh đã thấu hiểu, chia sẻ với nhà trường và đội ngũ giáo viên: Xử lý các tình huống xảy ra một cách kịp thời, thẳng thắn, văn minh, lịch sự.

+ Thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều với giáo viên và nhà trường: nắm bắt tình hình thực tế để có cách phối hợp giải quyết, các biện pháp CSGD trẻ hiệu quả, kịp thời.

+ Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm: Trang phục, giao tiếp văn minh với CBGVNV và trẻ.

+ Phối hợp tham gia các HĐ của nhà trường, của lớp: Ngày lễ hội, Tiệc buffet..., ủng hộ cây xanh cho các bé.

+ Luôn giáo dục trẻ những điều tích cực: yêu thích được đến trường, yêu thương quý mến những người xung quanh.

+ Luôn đặt niềm tin yêu đối với nhà trường và cô giáo

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Xây dựng "Trường học hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em" nhằm tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, dân chủ, văn minh và phát triển, mà đơn giản là

mỗi người cảm thấy ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua; mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của nước nhà tiến bộ và phát triển hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng con người mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vâng ngày hôm nay những điều tôi nêu ra có thể CBGVNV và phụ huynh đã làm rất tốt, và cũng còn những điều chúng ta cần cố gắng thì cũng thực sự mong muốn các thành viên cùng chung tay để xây dựng được một ngôi trường hạnh phúc đích thực. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm cao của đội ngũ nhà giáo, sự phối hợp chắc chắn của các bậc phụ huynh học sinh, sự chỉ đạo giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua trong năm học mới và nhất là thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em” đạt được thành công tốt đẹp, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2023 - 2024.

Cuối cùng xin gửi tới quý vị đại biểu, các cô giáo lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn

